

Hội Chợ Tết Đón Xuân Giáp Thìn 2024

[Xem hình](#)



Tukwila. Giáo Xứ CTTĐVN Tổng Giáo Phận Seattle đón mừng Xuân Giáp Thìn với những ngày Hội Chợ Xuân Hiệp Thành từ chiều thứ Sáu Ba Mươi Tết ngày 09 tháng 2 năm 2024 đến hết Chúa Nhật Mồng Hai Tết ngày 11 tháng 2 năm 2024. Chiều thứ Sáu ngày khai mạc Hội Chợ Xuân Hiệp Thành lúc 5 giờ với Thánh Lễ Tạ Ôn Tất Niên năm Quý Mão và đón Giao Thừa mừng Xuân Giáp Thìn. Đông đảo giáo dân đã hiện diện trong Thánh Lễ tạ Ôn do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế và cha Trần Hữu Lân đồng tế.



Trước Thánh Lễ là phần niệm hương trọng thể gồm quý cha và đại diện Ba Miền Bắc Trung Nam. Phần niệm hương với lời dẫn như sau:



-Quý Cha : Hương trầm trên tay Quý cha, là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ về bao hồng ân Chúa đã ban cho chúng con trong năm qua. Trong giây phút này, chúng con niệm nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc, các tín hữu trong giáo xứ đã qua đời, linh hồn các đồng bào Việt nam đã bỏ mình trên biển cả, nơi rừng sâu khi đi tìm tự do”, cùng vong linh các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ nền tự do tại Hoa Kỳ và Việt Nam.

- Đại Diện miền Bắc: Nén hương của chúng con đại diện cho miền Bắc mong được dâng lên tòa Chúa với lời tạ ơn mà bao hồng phúc Chúa đã ban cho từng người, từng gia đình, và toàn thể gia đình giáo xứ chúng con trong năm qua.



- Đại Diện miền Trung: Nén hương của những đại diện miền Trung dâng lên Chúa với lời nguyện cầu: xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con trong năm mới và ban cho công việc xây dựng tân thánh đường đạt được thành quả tốt đẹp.



Đại Diện miền Nam: Trong giây phút thiêng liêng tiễn đưa năm Quý Mão và đón chào xuân Giáp Thìn. Chúng con đại diện miền Nam dâng lên Chúa nén hương với ước nguyện trong năm mới. Xin Chúa ban cho mọi thành phần trong gia đình giáo xứ chúng con biết hy sinh quảng đại hơn nữa để cùng nhau hoàn thành ngôi tân thánh đường trong năm mới như kế hoạch dự trù.

Sau mỗi lần mà các đại diện dâng hương đều điếm ba tiếng chiêng trống và ca đoàn hát : Hương Trầm tỏa bay lên trước Thiên Nhan làm tăng thêm sự trang trọng đầy thiêng liêng.



Sau Thánh Lễ là đêm Văn Nghệ mừng Xuân tại Hội Trường Trung Tâm Toma Thiện với hàng ngàn khán giả tham dự kéo dài đến 11 giờ đêm .

Đoàn Lân chuẩn bị chào mừng Hội Chợ Hiệp Thành

Ca Đoàn chuẩn bị cử hành lễ chào cờ khai mạc Hội Chợ



THỨ BẢY MÔNG MỘT TẾT.



Hôm nay là ngày thứ hai của Hội Chợ và cũng là ngày chào mừng Mông Một Tết Giáp Thìn với Thánh Lễ Tạ Ôn mừng ngày đầu Xuân Giáp Thìn được long trọng cử hành lúc 10 giờ sáng. Hôm nay cao nguyên tình xanh khá đẹp trời.

Từ sáng sớm, nhiều giáo dân đã có mặt để có chỗ đậu xe tốt. Mới hơn 9 giờ , nhà thờ đã đầy kín kể cả hành lang chung quanh nhà thờ. Trên 2 ngàn giáo hữu hiện diện trong Thánh Lễ Tạ Ôn mừng ngày đầu năm. Đến 10 giờ thì nhà thờ đã không còn chỗ nên khá đông đảo giáo dân đã tham dự Thánh Lễ trực tiếp truyền hình qua màn ảnh lớn tại Hội Trường Trung Tâm Toma Thiện. Thánh Lễ hôm nay được cử hành đồng tế do Đức Giám Mục Phụ Tá Frank Schuster **chủ sự** và linh mục đoàn đồng tế gồm 9 linh mục và 1 thầy phó tế phụ tế Thánh Lễ. Ngoài ra về phía Chính Quyền thì có sự hiện diện của Ông Thị Trưởng và Cựu Thị Trưởng Thành Phố Tukwila cùng các đại diện của Hội Đồng Thành Phố.



Trước Thánh Lễ Đức Giám Mục chủ sự đã cử hành nghi thức làm phép Lộc Lờ Chúa. Mọi giáo hữu tham dự Thánh Lễ vào ngày Đầu Năm được nhận 1 Lộc Lờ Chúa và mang về nhà coi Chúa nói gì với mình trong năm mới để sống và thực hành Lời Chúa.



Đức Giám Mục làm phép Lộc Lờ Chúa

Đúng 10 giờ, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng thêm vẻ trang trọng của ngày đầu Xuân. Tiếng chiêng trống vừa dứt ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Nghi đoàn cùng với đoàn chủ lễ cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh.



Đức Giám Mục Chủ sự cùng Quý Linh mục Đồng Tế tiến lên Cung Thánh

Bài Ca Nhập Lễ dứt là phần niệm hương trước bàn thờ tổ tiên gồm Đức Giám Mục và Quý Cha cùng đại diện từng lứa tuổi của 5 Giáo Đoàn như Tuổi Thơ- Tuổi Thanh Thiếu Niên- Tuổi Thanh Niên- Tuổi Trung Niên và Cao Niên.



Đức Cha và Quý Cha niệm hương- Đại Diện cho từng lứa tuổi của 5 Giáo Đoàn niệm hương

Hương trầm trên tay Đức Cha, Quý cha, là niềm tri ân dạt dào, là lời cảm tạ về bao hồng ân mà Chúa đã thương ban cho chúng con trong năm qua. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ân sủng cho gia đình giáo xứ chúng con trong năm mới. Trong giây phút thiêng liêng của ngày đầu năm chúng con niệm nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc, các tín hữu trong giáo xứ đã qua đời, các đồng bào Việt nam đã bỏ mình nơi rừng sâu trên biển cả khi đi tìm tự do”, cùng vong linh các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền tự do tại Hoa Kỳ và Việt Nam.



Tuổi Thơ: Nén hương của tuổi thơ chúng con mong được bay vút lên tòa Chúa với ước nguyện: Xin Chúa luôn gìn giữ tâm hồn chúng con được trong trắng, đơn sơ, ngoan hiền, xin cho chúng con được lớn lên trong tình yêu của Chúa.



Thanh Thiếu Niên : Nén hương của tuổi thanh thiếu niên chúng con dâng lên Chúa với tâm niệm sống theo lời dạy của Đức Kitô: “Đừng sợ!”. Lạy Chúa, xin cho thế hệ thanh thiếu niên chúng con luôn biết học hỏi để sống xứng đáng là những người con Chúa. Xin chúng con biết sẵn sàng tiếp nối các thế hệ đàn anh, hầu tiến đến việc gánh vác công việc chung của Giáo xứ.



Trung Niên: Tuổi trung niên là trụ cột của những gia đình trong giáo xứ. Chúng con dâng lên Chúa nén hương với lời nguyện cầu : xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ, được trở nên hương thơm lan tỏa từ mái ấm của từng gia đình trong giáo xứ. Xin cho chúng con có được tinh thần hiệp thành để cùng đồng hành với gia đình giáo xứ và tận tình hỗ trợ cho công việc hoàn thành tân thánh đường.



Cao Niên: Các bậc cao niên là gốc cội của trăm hương, các ngài đã luôn lan tỏa hương thơm về phúc đức cho con cháu. Xin Chúa luôn gìn giữ và chúc phúc cho các bậc cao niên trong giáo xứ, Xin cho quý cụ luôn được an vui trong tuổi già bên cạnh đàn con, đàn cháu.

Phân niệm hương chấm dứt và Thánh Lễ được bắt đầu qua phụng Vụ Lời Chúa.

Đức Giám Mục phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài cũng bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy tinh thần sống động về đời sống đức tin của người Công Giáo Việt Nam được thể hiện tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam....



Đức Giám Mục giảng lễ

Đoàn Dâng Lễ Vật Mồng Một Tết



Thánh Lễ Đòng Tế



Đông đảo giáo dân tham dự Thánh Lễ
Sau Thánh Lễ Đức Cha và Quý Cha tiến về khu vực Hội Chợ



Giáo dân chào đón Đức Giám Mục trước khu vực Hội Chợ



Đức Giám Mục Cắt Băng Hội Chợ . Đức Giám Mục cũng đang thích thú quay khung cảnh nhộn nhịp với đoàn lân và tiếng pháo nổ đòn.

Sinh hoạt Hội Chợ ngày Mồng Một Tết với nhiều ca sĩ nổi tiếng giúp vui xuân kéo dài đến 11 giờ đêm.

CHÚA NHẬT MỒNG HAI TẾT.

Thánh lễ Tạ Ôn mừng Tân Niên ngày kết thúc Hội Chợ theo Phụng Vụ Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên.

Thánh Lễ hôm nay do cha chánh xứ Đào Xuân Thành Chủ Tế . Đặc biệt có phần Dâng Lễ Vật mừng Tân Niên được cử hành long trọng với của lễ đại diện cho Ba Miền Bắc Trung Nam và Hải Ngoại .



Đoàn
Vật đại

Dâng Lễ
điện Bắc

Trung Nam và Hải Ngoại. Từng cặp nam nữ đại diện cho từng miền tay cầm lễ vật tiến lên bàn thờ dâng lên toà Chúa qua tay vị chủ tế như sau:



• MIỀN BẮC: dâng *Bánh lễ và Rượu nho* Quê hương miền Bắc là hạt giống của Giáo Hội Việt Nam, với biết bao anh hùng tử đạo, và đến nay vẫn còn chịu cảnh áp bức, bất công đến với người dân cùng nhiều xứ đạo trong khắp các giáo phận miền Bắc. Từ những đau thương đó, như lúa miến làm thành bánh Thánh, như nho ép nên rượu Thánh mà chúng con dâng lên Chúa bánh rượu này. Xin Chúa ban sự bình an và xin cho những bất công sớm chấm dứt trên quê hương Việt Nam chúng con.



-MIỀN TRUNG Dâng Bánh Chung và Mâm quả Miền Trung, nơi đã viết lên trang sử oai hùng của Giáo Hội Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn/ với biết bao chứng nhân anh hùng tử đạo, nơi vun trồng tinh thần bảo vệ tự do tôn giáo mà Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền là chứng nhân của lịch sử. Từ những đau thương luôn bao phủ miền Trung, dân Chúa nơi đây vẫn luôn vươn lên trong niềm hy vọng, sống theo gương cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Xin dâng lên Chúa bánh chung và mâm quả này, tượng trưng cho sự vui mừng và niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa thương ban cho gia đình giáo xứ chúng con trong năm mới luôn

được an bình trong mùa xuân Hiệp Thành.

- MIỀN NAM_: Dâng Hai bình hoa. Chúng con xin dâng lên Chúa những hoa thơm và trái ngọt từ miền Nam trù phú. Xin cho công lý và nền hoà bình chính trực sớm đơm hoa kết trái trên mảnh đất đầy tình người đơn sơ và chân thật này, để mọi người dân Việt được tự do phát triển, để cùng nhau vui sống an hoà trên miền đất trù phú mà Chúa đã thương ban.





HẢI NGOẠI Dâng Lộc Lời Chúa và Giỗ tiên: Chúng con dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn của con dân từ ba miền Bắc, Trung, Nam thuộc giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng như trong Tổng Giáo Phận Seattle đang đón xuân tha hương lần thứ 49, với nhiều ước mơ. Xin cho mơ ước xây dựng ngôi tân thánh đường mà giáo xứ chúng con đang tiến hành đạt được đúng theo kế hoạch dự trù. Lạy Chúa, của lễ chúng con dâng hôm nay là sự đóng góp chân tình của từng cụ già và của cả những

em bé. Đây là của lễ chân thành của tất cả gia đình giáo xứ chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.

Sau Thánh Lễ tiếp tục phần sinh hoạt Hội Chợ tại Trung Tâm Tôma Thiện với nhiều trò chơi giải trí lành mạnh và kết thúc Hội Chợ với phần Xổ Số lúc 5 giờ chiều



Vài hình ảnh Hội Chợ.

Màn trình diễn Sớ táo quân



Thăm quang cảnh Huế với cô gái bán chè có xe Lambras của ngày nào và trường Quốc Học.



Chàng trai đứng trước Cổng Trường Quốc Học.

Thăm miền cao nguyên với nhà



sàn bên cạnh thác nước đẹp
Nguyễn An Quý